
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2565 
  วันที ่ 17  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
 

ผูมาประชุม 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภา อบต. บุญเรือง ศรีเมือง 

๒ นายนิรันดร ขวัญใจ รองประธานสภา อบต. นิรนัดร ขวัญใจ 

๓ นายเสาร อินปนตา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3 เสาร อินปนตา 

๔ นายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 4 เรืองศักดิ์ ตื้อคำ 

๕ นายธวัชชัย บุญเกง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 6 ธวัชชัย บุญเกง 

๖ นายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7 ดุสิต ทาทอง 

๗ นายนพรัตน ทาทอง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5 นพรัตน ทาทอง 

๘ นายราชันย จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 8 ราชันย จุมปูเครอื 

๙ นายจำรัส พันธกิ่ง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2 จำรัส พันธก่ิง 

๑๐ นางเสารแกว วงคขัติย สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 10 เสารแกว วงคขัติย 

๑๑ นางอัมพร ไชยทอง สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 11 อัมพร ไชยทอง 

๑๒ นายจันทร ศรีชัยอินทร สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 9 จันทร ศรีชัยอินทร 

๑๓ นายประหยัด จอมภา สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 13 ประหยัด จอมภา 

 
ผูเขารวมประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายสมชาย ขวัญใจ รองนายก อบต. สมชาย ขวัญใจ 

2 นางหนึ่งนุช แสนบาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน หนึ่งนุช   แสนบาน 

3 นายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายก อบต. บุญชวย มหาวรรณศรี 

4 นายชัยชนะ ภาระจำ เลขานุการนายก อบต. ชัยชนะ ภาระจำ 

5 นางพรอารีย เสมอเชื้อ ผูอำนวยการกองคลัง พรอารีย เสมอเชื้อ 

6 นายบุญมี ศรีเมือง ผูใหญบานหมูที่ 1 บุญมี ศรีเมือง 

7 นายประกาศ เสารคำเมืองดี ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 9 ประกาศ เสารคำเมืองดี 

8 นางสมเพ็ชร มิ่งขวัญ ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 7 สมเพ็ชร ม่ิงขวัญ 

9 นายวันชัย บุญเกง สารวัตกำนันตำบลจำปาหวาย วันชัย บุญเกง 

10 นายเกียรติ จุมปูเครือ ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 8 เกียรติ จุมปูเครือ 

11 นายอุทัย วิรตันเกษม นายก อบต. อุทัย วิรัตนเกษม 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 

12 นางพงษสิริ ปยะมาน นักประชาสัมพันธ พงษสิริ ปยะมาน 

13 นายอิสสระ ธีรธรรมปญญา เลขานุการสภา อบต. อิสสระ ธีรธรรมปญญา 

14 นายสมพงษ ศิริกัน ผูอำนวยการกองชาง สมพงษ ศริิกัน 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย       
ไดกลาวเชิญนายบุญเรือง  ศรีเมือง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย       
ไดกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดกำหนด  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภา อบต. แจงใหทราบ 
ประธานสภา อบต. ไดอานประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรือง เรียกประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบล 
   จำปาหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2565 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว   
 2.1  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำป 

พ.ศ. 2565 วันที่ 21  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  
ประธานสภา อบต. ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1  ประจำป พ.ศ. 2565 วันที่ 21  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ไปแลว และขอ
เชิญทานเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล ไดสรุปรายงานการประชุม ใหที่ประชุม
ไดรับทราบ มีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอมติครบั 

ที่ประชุม         - ที่ประชุมไมมีการแกไข  มีมติรับรอง     จำนวน  11     เสียง 
           ไมรับรอง   จำนวน     -     เสียง 

          งดออกเสียง  จำนวน             ๒       เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

3.1 ญัตติ ขออนมุัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง) 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดเสนอหลักการ 
และเหตุผลพรอมรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 

นายอุทัย วิรัตนเกษม  ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอหลักการ 
และเหตุผล บัญชีขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง)  

  หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 29 ความวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
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  เหตุผล เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดดำเนินการกอสราง

โครงการลงดินบดอัดแนนซึ่งไดดำเนินการทับซอนโครงการขององคการสบริหารสวน
ตำบลจำปาหวาย ซึ่งโครงการดังกลาวมีความรับผิดชอบในความพกพรองของงานจาง 
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายจึงไมสามารถดำเนินการกอสรางได จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและจุดกอสรางโครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรสายสัน
ปาหยาบ หมูท่ี 6 ตำบลจำปาหวาย 

ขอความเดิม 
   งบลงทุน    หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรสายสันปาหยาบ หมูที่ ๖ 

 - เพื่อลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรสายสันปาหยาบ หมูที่ ๖ ตำบลจำปาหวาย 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 937.00 ลบ.ม. พรอมทั้งดำเนินการงานวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จำนวน 64.00 ทอน งานวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จำนวน 2.00 ทอน และขุดดินรองน้ำเลาะตามแนวถนน 
ขนาดปากกวาง 0.60 เมตร กนกวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 280.00 ลบ.ม. จุดเริ่มตนโครงการสวนนายสงา  
จ ันทรมูล จ ุดส ิ ้นส ุดโครงการนานางเป ง     ใฝจ ิต พรอมปายโครงการและปาย
ประชาสัมพันธ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย) 

   - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 (1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
2 และแกไข ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ขอ 
16 หนา 89 

    ขอความใหม 
   งบลงทุน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาปรับปรงุท่ีดินและสิ่งกอสราง  
   โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือการเกษตรสายสันปาหยาบ หมูที่ ๖ 

 - เพื่อลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรสายสันปาหยาบ หมูที่ ๖ ตำบลจำปาหวาย 
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 2,838.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 993.00 ลบ.ม. พรอมทั้งดำเนินการงานวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จำนวน 20.00 ทอน งานวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร จำนวน 7.00 ทอน จุดเริ่มตนโครงการสวนนายวิระ   นาม
จิตต จ ุดสิ ้นสุดโครงการสวนนายอินจันทร  กราวทอง พรอมปายโครงการและปาย
ประชาสัมพันธ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย) 

   - เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
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(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่ 30 
มิถุนายน 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 และ
แกไข ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ขอ 16 
หนา 89 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติรับหลัก 
การและเหตุผล การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (กองชาง)  ตามที่ทานนายกฯ เสนอครับ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการและเหตุผล ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง)  ดังนี้ 

  รับหลักการและเหตุผล  11 เสียง 
  ไมรับหลักการและเหตุผล            - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
   พ.ศ.2547และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอ45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภา 
   ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม 
   วาระรวดเดียวก็ได  วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ิน 
   หรือสมาชิกสภาทองถิ่นจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะ 
   เปนผูเสนอก็ได เม่ือที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดแลว การ 
   พิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
   ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.  ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบมามีทานใดจะเสนอหรือไมครับ 
นายบุญชวย มหาวรรณศรี  ผมนายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอ 
   พิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายนี้สามวาระรวดครับ 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกหรอืไมครับ หากไมมีผมขอมติที่ประชุม ใหพิจารณา 
   ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
   (กองชาง)  สามวาระรวดครับ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหพิจารณาขออนุมัติแกไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง)  สามวาระรวด ดังนี้ 
  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต. ตอไปเปนการพิจารณาวาระที ่ 2 ขั ้นแปรญัตติ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอ

ความเห็นครับ หากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอความเห็นผมขอมติท่ีประชุมในวาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ 

 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหผานวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง)  ดังนี้ 

  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
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   3.2 ญัตติ ขออนมุัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(สำนกัปลัด)  
ประธานสภา อบต.  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดเสนอหลักการ 

และเหตุผลพรอมรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 
นายอุทัย วิรัตนเกษม  ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอหลักการและ

เหตุผล เรื่อง โอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ 
 สำนักปลัดฯ   

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 27 ความวา การโอนงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

เหตุผล เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเครื่องเดิมชำรุด เสื่อมสภาพไมสามารถใชการ
ได และองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายไมไดตั้งจายไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบลจำปา
หวายพิจารณา ดังนี้ 

ขออนุมัติโอนตั ้งจายใหม หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
เครื่องตัดหญาแบบเข็น 27,600 บาท คำชี้แจงเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบ
เข็น จำนวน 2 เคร่ือง ราคาเครื่องละ 13,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามราคา
กลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564 โอนลดจากหมวดงบกลาง เงินสำรองจาย จำนวน 27,600 บาท  

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติ 
รับหลักการและเหตุผล การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (สำนักปลัด) ตามที่ทานนายกฯ เสนอครับ 

ที่ประชุม  มีมติร ับหลักการและเหตุผล ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) ดังน้ี 

  รับหลักการและเหตุผล  11 เสียง 
  ไมรับหลักการและเหตุผล            - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
   พ.ศ.2547และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภา 
   ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม 
   วาระรวดเดียวก็ได  วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ิน 
   หรือสมาชิกสภาทองถิ่นจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะ 
   เปนผูเสนอก็ได เม่ือที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดแลว การ 
   พิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
   ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.  ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบมามีทานใดจะเสนอหรือไมครับ 
นายบุญชวย มหาวรรณศรี  ผมนายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอ 
   พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายครั้งนี้สามวาระรวดครับ 
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ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกหรอืไมครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุม ให 
   พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนัก  
   ปลัด) สามวาระรวดครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) สามวาระรวด ดังนี้ 
  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอ

ความเห็นครับ หากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอความเห็นผมขอมติท่ีประชุมในวาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ 

 ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหผานวาระที ่ 2 ขั ้นแปรญัตติ การขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด)  ดังนี้ 

  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต. ตอไปเปนการพิจารณาวาระที ่ 3 ขั ้นการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด)  
 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนัก

ปลัด)  ดังนี ้
  อนุมัติ   11 เสียง 
  ไมอนุมัติ              - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  

3.3 ญัตติ ขออนมุัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(กองคลัง)  

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดเสนอหลักการ 
และเหตุผลพรอมรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 

นายอุทัย วิรัตนเกษม  ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอหลักการและ
เหตุผล เรื่อง โอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ 

 หนวยงานกองคลัง   
หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 27 ความวา การโอนงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

เหตุผล เนื่องจากในขอบัญญัติงบปะมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑสำนักงาน ตู เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ไว เพื่อใชสำหรับ
จัดเก็บเอกสารงานการเงินและบัญชี ของกองคลัง จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบล
จำปาหวายพิจารณา ดังนี้ 
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ขออนุมัติโอนเพิ ่ม แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 

ครุภัณฑสำนักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 4,600 
บาท คำชี้แจงงบประมาณ ไมไดตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติงบรปะมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจายเปนคาครภุัณฑสำนักงาน ตูเหล็ก 2 บาน (กอง
คลัง)   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดคาใช
สอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไมเขาลักษณะรายจายอื ่นๆ โครงการ
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จำนวน 4,600 บาท     

ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติ 
รับหลักการและเหตุผล การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (กองคลงั) ตามท่ีทานนายกฯ เสนอครบั 

ที่ประชุม  มีมติร ับหลักการและเหตุผล ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง) ดังนี้ 

  รับหลักการและเหตุผล  11 เสียง 
  ไมรับหลักการและเหตุผล            - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
   พ.ศ.2547และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภา 
   ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม 
   วาระรวดเดียวก็ได  วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ิน 
   หรือสมาชิกสภาทองถิ่นจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะ 
   เปนผูเสนอก็ได เม่ือที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดแลว การ 
   พิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
   ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.  ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบมามีทานใดจะเสนอหรือไมครับ 
นายบุญชวย มหาวรรณศรี  ผมนายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอ 
   พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายครั้งนี้สามวาระรวดครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกหรอืไมครับ หากไมมีผมขอมติที่ประชุม ให 

พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง) 
สามวาระรวดครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (กองคลัง) สามวาระรวด ดังนี้ 

  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอ

ความเห็นครับ หากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอความเห็นผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ 

 ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหผานวาระที ่ 2 ขั ้นแปรญัตติ การขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลงั)  ดังน้ี 

  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
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  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต. ตอไปเปนการพิจารณาวาระที ่ 3 ขั ้นการอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง)  
 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง)  

ดังนี้ 
  อนุมัติ   11 เสียง 
  ไมอนุมัติ              - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
 

3.4 ญัตติ ขออนมุัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(กองชาง)  

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดเสนอหลักการ 
และเหตุผลพรอมรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 

นายอุทัย วิรัตนเกษม  ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอหลักการและ
เหตุผล เรื่อง โอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ 

 หนวยงานกองชาง  
หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 27 ความวา การโอนงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

เหตุผล เนื่องจากในขอบัญญัติงบปะมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑสำนักงาน ตู เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ไว เพื่อใชสำหรับ
จัดเก็บเอกสารงานการเงินและบัญชี ของกองคลัง จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตำบล
จำปาหวายพิจารณา ดังนี้ 
โอนลด  
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัด
แนนถนนเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 10 จำนวน 375,900.00 บาท 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบดำเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  จำนวน 29,700.00 
บาท  
โอนต้ังจายใหม 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที ่ดินและสิ ่งกอสราง โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตรสายสันปาสัก หมูที่ 6 จำนวน 274,600.00 บาท 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ ่งกอสราง โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตรสายแยกชวงปาชา หมูที่ 11 จำนวน 131,000.00 บาท 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 405,600.00 บาท 
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ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติ 
รับหลักการและเหตุผล การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (กองชาง) ตามที่ทานนายกฯ เสนอครับ 

ที่ประชุม  มีมติร ับหลักการและเหตุผล ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง) ดังนี้ 

  รับหลักการและเหตุผล  11 เสียง 
  ไมรับหลักการและเหตุผล            - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
   พ.ศ.2547และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภา 
   ทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม 
   วาระรวดเดียวก็ได  วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ิน 
   หรือสมาชิกสภาทองถิ่นจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะ 
   เปนผูเสนอก็ได เม่ือที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดแลว การ 
   พิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
   ใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.  ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบมามีทานใดจะเสนอหรือไมครับ 
นายบุญชวย มหาวรรณศรี  ผมนายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ขอเสนอ 
   พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายครั้งนี้สามวาระรวดครับ 
ประธานสภา อบต.  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกหรอืไมครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุม ให 

พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง) 
สามวาระรวดครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (กองชาง) สามวาระรวด ดังนี้ 

  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต.  ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอ

ความเห็นครับ หากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอความเห็นผมขอมติท่ีประชุมในวาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ 

 ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบใหผานวาระที ่ 2 ขั ้นแปรญัตติ การขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง)  ดังนี้ 

  เห็นชอบ   11 เสียง 
  ไมเห็นชอบ             - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
ประธานสภา อบต. ตอไปเปนการพิจารณาวาระที ่ 3 ขั ้นการอนุม ัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง)  
 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองชาง)  

ดังนี้ 
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  อนุมัติ   11 เสียง 
  ไมอนุมัติ              - เสียง 
  งดออกเสียง    2 เสียง  
 

3.5 ญัตติ ขอเขาทำประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาแมรองขุย - ปาแมต๋ำ 
ประธานสภา อบต. ตามที่บริษัท พิสิษฐธุรกิจ จำกัด ไดมีหนังสือขอบรรจุเรื่อง ขออนุญาตเขาทำประโยชน

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย-ปาแมต๋ำ เพื่อยื่นขอตออายุประทานบัตรเหมืองแร
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ขอเชิญทานนายกฯ ไดนำเสนอตอสภาฯ ครับ 

นายอุทัย วิรัตนเกษม ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบล ตามหนังสือบริษัท  พิสิษฐธุรกิจ 
จำกัด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอรวมประชุมเพื่อขอมติการใชประโยชน
พื้นที ่เขตปาสงวนแหงชาติและบริหารงานงบฟนฟูบริเวณโดยรอบโรงโมหิน ซึ ่งสภา
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดมีหนังสือเชิญเขารวมไปแลว แตไดแจงวามีภารกิจ
ตางจังหวัดจึงไมสามารถเขารวมประชุมวันนี้ได 

  ตามหนังสือขออนุญาตเขาทำประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย- ปา
แมต๋ำ เบื ้องตนไดตรวจสอบแลว เปนพื ้นที ่ประทานบัตรเด ิม ตามประทานบัตรท่ี 
31125/16017 ตามสำเนาภาพถายที่ไดแจกจายใหทานสมาชิกฯ ไปแลว ซึ่งประทาน
บัตรดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2566 จึงไดขออนุญาตเขาทำประโยชนพ้ืนที่
ปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย-ปาแมต๋ำ  ตอสภาองคการบริหารสวนตำบล เพื่อใหสภาฯ
ไดพิจารณา 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายที่เก่ียวของตอใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 
เลขานุการสภาฯ ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตทำประโยชนในเขตปา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 54 วรรคสอง มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.
2484 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2518 และมาตรา 75 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไมครับ 
นายประหยัด จอมภา กระผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูที่ 13 ในเรื่องน้ี

ผมเสนอใหรับหลักการกอนลงมติ เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลไดลงไป
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตฯ วามีสภาพเปนอยางไร จะไดเห็นสถานที่จริงพรอมกัน 

ประธานสภา อบต. เมื่อมีสมาชิกสภาฯ เสนอใหออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตฯ กอนที่จะมีมติ ดังนั้น 
ขอผูรับรอง 2 คนครับ 

นายจันทร ศรีชัยอินทร ผมนายจันทร ศรีชัยอินทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 9 ขอรับรองครบั 
นางอัมพร ไชยทอง ดิฉันนางอัมพร ไชยทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูที่ 11 ขอรับรองคะ 
ประธานสภา อบต. เมื่อมีผูเสนอใหรับหลักการไวกอน โดยลงไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตฯ มีทานอื่นจะ

เสนออีกหรอืไม หากไมมีผมขอมติ 
ที่ประชุม มีมติใหรับหลักการการขออนุญาตเขาทำประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย-ปา

แมต๋ำ พรอมทั้งเขาตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตฯ ดังนี้ 
   เห็นชอบ  11 เสียง 
   ไมเห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง   2 เสียง 
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ประธานสภา อบต.  เมื่อท่ีประชุมมีมติใหเขาตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตฯ ผมขอนัดพรอมกันในเวลา 13.30 
น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลและขอเชิญทางฝายบริหารเขารวมดวย
ครับ มอบหมายใหทางเลขานุการสภาฯ ไดประสานกับเจาของโรงโมหิน เพ่ือจะไดอำนวย
ความสะดวกในการเขาไปในบรเิวณโรงโม  

พักการประชุม เวลา  12.10 น. 
เริ่มประชุม เวลา  14.45 น. 
 

ประธานสภา อบต. ตามที่ทางสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและทางทานรองนายกองคการบริหาร
สวนตำบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล ไดรวมกันเดินทางตรวจสอบ
สถานท่ีขออนุญาตฯ แลว มีทานใดจะเสนอความคดิเห็นหรือไม 

นายบุญชวย มหาวรรณศรี          ผมนายบุญชวย มหาวรรณศรี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล นับเปนโอกาส
ดีที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดรวมกันเขาไปดูสถานที่ขออนุญาตฯ เพราะบางทานไดรับการ
เลือกตั้งใหม อาจไมเคยเขาไปดูสถานที่ไดอยางใกลชิด ซึ่งสภาพตามที่เราไดเห็นกัน ไมมี
ตนไมเหลืออยูแลว มีแตภูเขาหิน 

นายเสาร อินปนตา ผมนายเสาร อินปนตา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูที่ 3 จากที่เราไดรวมกัน
ตรวจสอบพื้นที่แลว ก็เห็นสมควรอนุญาตใหดำเนินการ ขออนุญาตเขาทำประโยชนพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมรองขุย-ปาแมต๋ำ  ตามประทานบัตรที่ 31125/16017 เพราะ
ไมมีสภาพของปาเหลืออย ู แลว คงใชไดเพียงการระเบิดและบด ยอย ห ินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมกอสรางอยางเดียว 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม หากไมม ีผมขอมติการขออนุญาตเขาทำ
ประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย-ปาแมต๋ำ ขอมติครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุญาตเขาทำประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย-ปาแมต๋ำ ของบริษัท พิ
สิษฐธุรกิจ จำกัด ดังนี้ 

   อนุญาต  9 เสียง 
   ไมอนุญาต  - เสียง 
   งดออกเสียง  2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องจะเสนอเชิญครับ 
 
นายอุทัย วิรัตนเกษม ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ในการจัดทำ

โครงการหรือเสนอโครงการ ขอความกรุณาใหทานสมาชิกสภาฯ ซึ่งเปนตัวแทนของ
หมูบานไดพิจารณานำโครงการ/กิจกรรมเสนอเรียงลำดับความสำคัญของปญหาและความ
ตองการของที่ประชุมหมูบานกอน เพื่อจะไดแกไขปญหาและสนองความตองการของ
ประชาชนในหมู บานของทานได และปองกันปญหาการรองเรียนในเรื ่องของความ
เหมาะสมของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในแตละพื้นที่ ประกอบกับงบประมาณ
ของเรามีจำกัด ทางฝายบริหารจะไดพิจารณาการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมไดงายขึ้น 

นายราชันย จุมปูเครือ ผมนายราชันย จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8 ขอสอบถามไปยังฝายบริหารเรื่อง
ของดินผสมหญาขางสนามกีฬาตำบล ที่ทางองคการบริหารสวนตำบลไดรับความรวมมือ
จาก อบจ.มาปรับสนามกีฬา แตมีกองหญากองดินจำนวนมาก อยากใหดำเนินการขนยาย
หรือกำจัดใหเรียบรอย 
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นายเสาร  อินปนตา ผมนายเสาร  อินปนตา สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ 3 ขอสอบถามในเรื่องของถนนเพ่ือ
การเกษตรที่เปนหลุมเปนบอจะดำเนินการสำรวจและซอมแซมกันเมื่อไหร เพราะชาวบาน
เดินทางไปทำสวน ทำไร บนมา 

นายประหยัด จอมภา ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภา อบต. หมู ท ี ่ 13 ขอสอบถามในเรื ่องการขอ
งบประมาณไปยังการประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา ไมทราบวาจะไดหรือไมอยางไร 
เพราะพื้นที่หมูที่ 13 ของผมตองการใชน้ำประปา เนื่องจากขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับ
อุปโภคบริโภค 

        อีกเร ื ่องคือการทำครกหิน อยากทราบวาทำกันนอกเขตสัมปทานหรือในเขต
สัมปทาน ฝากทางฝายบรหิารชวยตรวจสอบดวย 

นายบุญชวย มหาวรรณศรี        ผมนายบุญชวย  มหาวรรณศร ีรองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย จาก
การตรวจสอบในเบื้องตน ทำกันในเขตสัมปทาน  

นายสมพงษ ศิริกัน ผมนายสมพงษ ศิริกัน ผูอำนวยการกองชาง จากการประสานทางโทรศัพทกับเจาหนาที่ใน
สำนักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา แจงวาไดดำเนินการจัดหาผูรับจางไวแลว 
แตยังไมไดลงนามในสัญญา ซึ่งเรามีหนังสือสอบถามไปแลว ยังไมมีการตอบกลับมาแต
อยางได 

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย  ขวัญใจ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ในเรื่องหินคลุกท่ี
โรงโมหิน 3 โรงในพื้นท่ีตำบลจำปาหวาย ท่ีจะอุทิศใหเพ่ือใชในกิจกรรมสาธารณะหมูบาน
นั้น เราไดรับไปแลว 1 โรง อีก 2 โรงยังไมไดประสานวาจะใหหรือไมอยางไร 

        สวนของกองดินหรือกองหญาขางสนามกีฬาตำบลนั้น คงปลอยใหเนากอน จะไดขน
ยายไดสะดวก อาจเอามาทำปุยปลูกตนไม 

นายอุทัย วิรัตนเกษม ผมนายอุทัย วิรัตนเกษม นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ผมไมไดเขามา
เกี ่ยวของกับการบริหารงาน อบต. เปนระยะเวลา 9 ป ที่ผานมาไมร ู  แตยุคที ่ผม
บริหารงาน อบต.ตองเสนอโครงการกอนถึงไดรับการอุทิศหินคลุกมาใชในกิจกรรมของ
ชุมชน เชนชวยปรับพื้นที่บานที่มีงานบุญ งานศพ หรือถนนหนทางภายในหมูบาน ซึ่งไม
เก่ียวกับงาน อบต. เราเพียงมีหนาที่ประสานใหเทานั้น 

                                     ในเรื่องกองดินหรือกองหญาขางสนามกีฬา จะใหหมูบานที่ตองการไปถมท่ีสาธารณะ
ไดมาขนเอาได  

นายนพรัตน  ทาทอง ผมนายนพรัตน  ทาทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 เรื่องการจัดการขยะ ตามที่พวกเราได
เดินทางไปดูการจัดการขยะที่ อบต.คือเวียงมาแลว อยากสอบถามวาจะเริ่มดำเนินการ
เมื่อไหร 

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย  ขวัญใจ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เรื่องการจัดการ
ขยะ ยังมีข้ันตอนที่ตองดำเนินการอีกหลายขั้น เพราะตองขออนุมัติในเรื่องของสถานที่เผา
ขยะจากประชาคมหมูบาน ซึ่งวันกอนไดพากันไปดูสถานที่แลว ซึ่งตองทำความเขาใจกับ
คนในชุมชนกอนและตองเห็นชอบกับแนวทางที่เราจะดำเนินการจัดการขยะโดยการเผา 
และไดเขารวมประชุมประชาคมบานจำปาหวายทุง แตชาวบานมานอย จึงยังไมสามารถ
หาขอสรุปได 

ประธานสภา อบต. มีทานใดเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม หากไมมีผมขอปดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลจำปาหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันนี้ไวเพียงเทานี้ ขอบคุณครบั 
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ปดประชุมเวลา 15.25 น. 
 
  (ลงชื่อ)    อิสสระ  ธีรธรรมปญญา    ผูจัดทำรายงานการประชุม 
   (นายอิสสระ  ธีรธรรมปญญา) 
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล 
 

            (ลงชื่อ)        ประหยัด  จอมภา     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายประหยัด  จอมภา) 
                สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 13 
 

            (ลงชื่อ)        เรืองศักด์ิ  ตื้อคำ       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายเรืองศักดิ์  ตื้อคำ) 
                สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูที่ 4 
 

            (ลงชื่อ)        ธวัชชยั บุญเกง         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายธวัชชัย บุญเกง) 
                 สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมูท่ี 6 
 
    (ลงชื่อ)      บุญเรือง  ศรีเมือง      ผูรับรองรายงานการประชุม 
              ( นายบุญเรือง  ศรีเมือง  ) 
       ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


